



แก้พีชเศรษฐกิจ

ด้วยมิติปัญหาของพีชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา น้ำมันปาล์ม มีมากกว่าปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยเรื่องนี้เกี่ยวพันไปถึงการเมือง สังคม การเปลี่ยนแปลงของโลก ทำให้การแก้ปัญหาหาราคาผลผลิตตกต่ำ หากทำเพียงแก้ปัญหาแค่ด้านเศรษฐกิจ เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน พัฒนาพันธุ์พืชเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ คาดการณ์แนวโน้มความต้องการของตลาดให้ออกเพื่อเพิ่มหรือลดผลผลิตให้ตรงความต้องการ จะได้ไม่เกิดปัญหาาราคาตกต่ำตามกลไกตลาด

การแก้ปัญหาแค่มิติทางเศรษฐกิจอย่างเดียว กับปัญหาพีชเศรษฐกิจ หากทำเท่านี้ก็เป็นการแก้ปัญหาแบบพายเรือในอ่าง ยังมีปัญหาเรื่องการเปิดเสรีการค้า ซึ่งมีหลายประเทศสามารถผลิตพีชเศรษฐกิจบางชนิดได้มีประสิทธิภาพกว่าไทย ต้นทุนต่ำกว่า ผลผลิตต่อไร่มากกว่า ตั้งราคาส่งออกไปตลาดโลกได้ราคาต่ำกว่า

นอกจากนั้น ความต้องการของประเทศผู้สั่งซื้อต่อไปจะไม่ดูแค่ราคาต่ำ ยังต้องการตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อให้แน่ใจว่าผลผลิตดังกล่าวใช้กระบวนการผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ใช้ดินใช้น้ำในการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ถูกสุขลักษณะ

ปัจจัยดังกล่าวยังทำให้การแก้ปัญหาพีชเศรษฐกิจยังมีมิติต่างๆ เข้ามาพิจารณามากขึ้น จนถึงขั้นต้องเรียกว่า

ต้องปฏิรูป ปฏิวัติ การบริหารจัดการพีชเศรษฐกิจของไทยถึงจะแก้ปัญหาได้จริง

ไล่ไปตั้งแต่มิติทางเศรษฐกิจ ที่พยายามแก้กันมาหลายสิบปีแต่ทำไม่ได้ การโชนนึ่งการเพาะปลูกพีชเศรษฐกิจให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่ โดยภาครัฐมีการสำรวจคุณภาพดินทั่วประเทศว่าแต่ละแห่งมีแร่ธาตุมีน้ำ รวมถึงสภาพอากาศ เหมาะเพาะปลูกพืชชนิดไหนถึงให้ผลผลิตมีประสิทธิภาพสุด แต่ที่ผ่านมาไม่สามารถจัดโชนนึ่งได้ แม้จะใช้มาตรการจูงใจที่จะประกันรายได้ให้เกษตรกรขั้นต่ำ เฉพาะเกษตรกรที่ปลูกพืชตามโชนที่รัฐกำหนด แต่ถ้าไม่ปลูกตามโชน รัฐจะไม่ประกันรายได้

อย่างไรก็ตาม มาตรการโชนนึ่งดังกล่าว เมื่อนำมาใช้กลับไม่สามารถปฏิบัติได้ เพราะมิติทางการเมือง ที่นักการเมืองต้องรักษารฐานเสียง จึงต้องมีมาตรการอุ้มราคาสินค้าเกษตรเมื่อราคาตกต่ำ เพื่อรักษารฐานเสียงชาวไร่ชาวนา ไปถึงโรงสีข้าว โรงงานมัน โรงงานน้ำตาล โรงงานแปรรูปยาง โกดังไซโลสินค้า ไปจนถึงผู้ส่งออก ซึ่งมิติทางการเมืองนี้กินหลายเด็งทั้งเงินทั้งกล่อง เช่น ได้ภาพลักษณ์ช่วยเกษตรกร ได้กินตามน้ำประกันจำนำพืชผล

มิติทางสังคมที่จะสร้างชุมชนให้แข็งแกร่ง อาจจะใช้รูปแบบ เช่น สหกรณ์ก็โดนแทรกแซง โดนทุจริตโกงจนไร้ประสิทธิภาพ

จากปัญหาที่ซ้อนหลายมิติ โดยเฉพาะมีปัจจัยทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง เมื่อเป็นเช่นนี้การแก้ให้ได้ผลก็คงต้องอาศัยช่วงอำนาจพิเศษ ถึงจะแก้ได้ถึงต้นตอปัญหา และการหาเสียงด้วยจำนำข้าวแบบบิดเบือนราคาสูงมาก ต่อไปจะใช้ไม่ได้ผล จึงขอให้แก้ปัญหานี้แบบเร่งด่วนและทันที ■